

ด่วนที่สุด

ที่ พบ ๐๐๑๗.๕/๗๗๕๐



ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๓.๖๗ ล้านบาท ซึ่งแต่ละโครงการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดจึงได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและนำผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด มาวิเคราะห์ถึงปัญหา และอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนา ปรับปรุงการจัดซื้อจัด จ้างได้ดังตาราง

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบใหม่) ที่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ กับกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่างๆ จำนวนมาก กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐได้ออกมาใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุมุ่งความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ไม่มากนักซึ่งมีอยู่หลายฉบับ ประกอบกับ ในระบบ e-GP ที่มีขั้นตอน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบ บ่อยครั้ง	ให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ ของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด
๒. ผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาในท้องถิ่น ไม่สามารถเข้าถึง การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้	เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เสนอราคาท้องถิ่น ควรให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดอบรมผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบได้
๓. ผู้เสนอราคาที่ไม่ชนะการเสนอราคา ส่วนใหญ่จะขออุทธรณ์ โดยที่ไม่มีสาระสำคัญ ทำให้เสียระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐ - ๖๐ วัน	กรมบัญชีกลาง ควรมีข้อกำหนดการอุทธรณ์ ว่าจะต้องเป็นกรณีที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น
๔. (๑) ระบบ e-GP ยังไม่มีความเสถียร เช่น งานก่อสร้าง ต้องดาวน์โหลดรูปแบบในเว็บไซต์ ปรากฏว่าผู้เสนอราคา ไม่สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ จึงต้องยกเลิก และประกาศใหม่ (๒) หากมีผู้เสนอราคายื่นเพียงรายเดียว ในระบบ จะไม่ให้ต่อรองราคา ซึ่งขัดต่อระเบียบฯ ทำให้ต้อง ยกเลิก อีกทั้งการหารือกับกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถ ให้คำตอบได้ในระยะเวลาอันสมควร	กรมบัญชีกลาง ควรพัฒนาระบบให้มีความเสถียร เข้าถึงง่าย

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
๕. งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่ทำการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % และไม่ทำการเบิกเงินตามงวดงาน แต่จะมาส่งงานครั้งเดียวในงวดสุดท้าย เพื่อที่จะไม่ต้องทำการวางหลักประกันทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้า	กรมบัญชีกลาง ควรมีมาตรการบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ว่าหากไม่เบิกเงินตามงวดงาน จะทำการ blacklist หรือตัดสิทธิการเสนอราคาในครั้งต่อไป
๖. บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิเสธที่จะไม่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ โดยอ้างว่าไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านพัสดุ	ส่งบุคลากรไปปรับทัศนคติ ว่าข้าราชการมีความจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดก็ตาม

ในการนี้ จังหวัดจึงขอให้ท่านนำข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างไปใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๔๑ ๑๖๔๕